

**Ngày 7 tháng 6 năm 2024**

**Johnice Williams**

Dưới đây là một số sự kiện đang diễn ra: Sự kiện “Jazz on the Green” và “ngày 4 tháng 6” tại Quận Cam sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 6. Tôi sẽ đăng các tờ rơi trong nhóm chat.

**Linda DiMario**

Nhạc viện Học tập và Nghệ thuật OC “The OC Arts and Learning Conservatory”, sẽ tổ chức các buổi biểu diễn phúc âm vào thứ Bảy tại Chapman.

**Luis Sarmiento**

Đây là diễn đàn thứ ba trong chuỗi diễn đàn cộng đồng. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã phát triển chuyên môn, phương pháp của mình về cách thực hiện các quy trình lập kế hoạch do cộng đồng lãnh đạo. Khi chúng tôi tổ chức diễn đàn đầu tiên, những người tham gia đã chia sẻ chiến lược của họ để kiếm sống cho gia đình họ, tận dụng các nguồn lực ở cấp cộng đồng, với các loại mạng lưới khác nhau, đồng thời tham gia vận động chính sách. Chúng tôi biết rằng những trở ngại dai dẳng là lương thấp, chi phí nhà ở và thiếu khả năng tiếp cận các nguồn lực hiện có. Trong diễn đàn thứ hai vào tháng 10, chúng tôi đã yêu cầu mọi người tập hợp lại tùy theo công việc của họ, loại công việc chúng tôi làm, vì vậy chúng tôi có sự tham gia đông đảo của những người làm công việc gia đình, một lĩnh vực khá lớn ở quận của chúng tôi, nhưng phần lớn lại không được trình bày đầy đủ xét về các loại biện pháp bảo vệ khác nhau. Đối với diễn đàn thứ ba của chúng tôi, chúng tôi đã mang đến thông tin về sự hợp tác này.

**Ana Urzua**

Chúng tôi đã thảo luận về các ngành mà nhóm hợp tác đã xem xét. Chúng tôi có thể làm việc theo 10 nhóm nhỏ trong 5 ngành đó, đồng thời làm việc với các lĩnh vực cụ thể đã được xác định. Các câu hỏi mà chúng tôi hỏi đều có kết thúc mở. Tất cả họ đều coi tình trạng nhập cư là một yếu tố tạo nên gánh nặng và trải nghiệm mà họ phải đối mặt, cả trong quá khứ và hiện tại. Vấn đề còn lại là rào cản ngôn ngữ trong việc tiếp cận các hệ thống hỗ trợ hiện có. Chúng tôi khuyên bạn nên kết hợp phản hồi và cách các thành viên cộng đồng có thể phản hồi với công việc mà HRTC đang tiến hành. Chúng tôi có thể xem xét các chiến lược được bình chọn hàng đầu, thu hút sự tham gia của cư dân từ các cộng đồng chưa được đầu tư, điều này có thể được thực hiện bằng cách tổ chức các cuộc họp các bên liên quan trong cộng đồng mà cư dân tham gia.

**Luis Sarmiento**

Trong các cuộc thảo luận nhóm nhỏ về đánh giá chiến lược, đã có lời kêu gọi tạo cơ hội đào tạo cho người cao tuổi có thu nhập thấp và nhân viên dịch vụ ăn uống lương thấp, bao gồm đào tạo và giáo dục được trả lương. Những người tham gia cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường bảo vệ an toàn tại nơi làm việc và cải thiện khả năng tiếp cận thông tin. Chúng tôi muốn loại bỏ các rào cản ngăn cản mọi người tham gia trực tiếp và tiếp cận các tài nguyên.

**Jesse Ben-Ron**

Chúng ta cần phát triển các chiến lược theo yêu cầu của khoản tài trợ và kế hoạch ban đầu. Bước này rất quan trọng trước khi tạo ra các tiêu chí dự án để thực hiện trong khu vực. Tiểu bang sẽ cung cấp hướng dẫn cho các dự án sẵn sàng triển khai và chúng tôi có thể điều chỉnh những hướng

dẫn này nếu cần. Chúng tôi cũng cần phát triển các tiêu chí riêng cho các dự án Catalyst. Vào tháng 8, chúng tôi sẽ thảo luận xem tài liệu của chúng tôi nên giống hay khác với tài liệu của tiểu bang, cân nhắc những ưu và nhược điểm. Cuối cùng, các tiêu chí của dự án sẽ có giá trị hơn khi xin tài trợ, nhưng tài liệu chiến lược sẽ quan trọng đối với các khía cạnh không nằm trong tiêu chí đó. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về việc lựa chọn điều phối viên lĩnh vực đầu tư, nhằm hoàn thành việc lựa chọn điều phối viên vào tháng 7. Để hỗ trợ các dự án khu vực, dù được tài trợ thông qua Catalyst hay thông qua triển khai, các điều phối viên đầu tư theo ngành có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong kế hoạch khu vực. Ví dụ: ngay cả khi nhà ở không nằm trong tiêu chí của dự án, điều phối viên vẫn có thể xác định các nguồn lực và tổ chức nỗ lực hỗ trợ chúng. Tầm quan trọng của khung chiến lược nằm ở tính linh hoạt này. Gần đây, Tony đã trình bày 9 chiến lược chung tóm tắt các chủ đề chính và nhóm nhỏ nhằm mục đích hoàn thiện và xem xét các chủ đề này, đảm bảo tất cả các đóng góp của tháng 3 đều được tích hợp. Họ có kế hoạch tinh chỉnh 21 chiến lược hàng đầu và xem xét các chiến lược bổ sung, lưu ý rằng tiểu bang không áp đặt giới hạn về số lượng chiến lược. Ban đầu, sáu chiến lược được chia thành bảy loại, mỗi loại có ba chiến lược, được chọn từ hơn 100 phương án. Người hợp tác có thể điều chỉnh con số này khi cần thiết. Mục tiêu là điều chỉnh các chiến lược của chúng tôi cho phù hợp với hướng dẫn mới của tiểu bang, duy trì tính xác thực để phản ánh các giá trị trong khu vực của chúng tôi.

### **Toni Symonds**

Chín chiến lược tổng thể được chia sẻ tuần trước là một cách tiếp cận được đề xuất chứ không phải là danh sách cuối cùng. Ý tưởng là có từ 9 đến 11 chiến lược rộng bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, thay vì thu hẹp danh sách quá nhiều, thường khiến các cộng đồng chưa được đầu tư bị gạt sang một bên. Kế hoạch khu vực, một tài liệu 10 năm, sẽ hỗ trợ kinh phí và các hoạt động ngoài Catalyst và giai đoạn hai. Các chiến lược rộng rãi sẽ cho phép các nhóm tận dụng kế hoạch để có các cơ hội tài trợ khác. Việc thu hẹp chiến lược quá nhiều có thể hạn chế chúng ta nếu có những cơ hội mới, chẳng hạn như xây dựng một bệnh viện, điều chưa được đề cập cụ thể.

### **Cesar Covarrubias**

Tôi ủng hộ việc có những chiến lược rộng rãi này nhưng nhận ra rằng một số hoạt động và biện pháp can thiệp có thể không phù hợp với chúng và vẫn cần được ưu tiên. Diễn đàn gần đây đã nêu bật những ví dụ như vậy. Ngay cả khi chúng không phù hợp với các chiến lược đã thống nhất thì các hoạt động và biện pháp can thiệp này vẫn phải được xác định và tuân theo.

### **Garry Brown**

Chào mọi người. Tại cuộc họp của chúng ta vào thứ Sáu tuần trước, tôi đã bày tỏ mối quan ngại của mình về ngôn ngữ ở mục thứ chín, “môi trường bền vững” (sustainable environment). Cụm từ "hoặc ít nhất là không gây hại" (or at least do no harm) gợi ý việc chấp nhận hiện trạng, điều mà tôi thấy có vấn đề. Chúng ta nên đặt mục tiêu làm tốt hơn. Tony đã cơ cấu lại các chiến lược, nhưng những thuật ngữ như “môi trường”, “khả năng phục hồi” và “khí hậu” ("environment," "resilience," và "climate") đã bị lược bỏ, bất chấp tầm quan trọng của chúng trong các hướng dẫn của tiểu bang. Chúng tôi phải bao gồm các điều khoản này. Tôi ủng hộ các chiến lược nhưng tin rằng chúng cần một số sửa đổi.

### **Annette Kelly-Whittle**

Khi chúng tôi nghiên cứu lý thuyết về tài liệu thay đổi, không gian luôn là một thách thức. Chúng tôi đã thảo luận về việc sử dụng các nguyên tắc hướng dẫn để tóm tắt trọng tâm của mình, chẳng

hạn như ưu tiên các cộng đồng chưa được đầu tư hoặc kết hợp yếu tố khí hậu. Những nguyên tắc này sẽ củng cố mọi việc chúng tôi làm, mang lại sự rõ ràng bất kể ngôn ngữ cụ thể. Cách tiếp cận này nhằm mục đích hợp lý hóa mà không làm loãng ý định của chúng tôi.

### **Iosefa Alofaituli**

Tôi đánh giá cao việc tập trung vào các nguyên tắc hướng dẫn như những giá trị hướng dẫn việc ra quyết định. Chúng nên củng cố cách chúng ta tiếp cận các quyết định. Về mục thứ tám, năng lực văn hóa đang phát triển theo hướng khiêm tốn về văn hóa, trong đó nhấn mạnh đến sự phát triển và hiểu biết liên tục hơn là đạt được một mức năng lực cố định.

### **Jesse Ben-Ron**

Tóm lại, sáng kiến này bắt đầu với ý kiến đóng góp từ một nhóm bên liên quan rộng lớn gồm hơn 100 đại diện, động não và bỏ phiếu về các chiến lược mà sau đó được nhóm hợp tác cải tiến thành danh sách 21 chiến lược. Những chiến lược này đã được chỉnh sửa tối thiểu để duy trì tính xác thực. Các cuộc họp tiếp theo giữa các nhóm hợp tác đã hoàn thiện hơn nữa các chiến lược hàng đầu dựa trên phản hồi đã được chia sẻ và thảo luận trong tháng qua. Gần đây, nhân viên OCBC đã họp nhất và chất lọc những chỉnh sửa này thành một bản dự thảo phù hợp với hướng dẫn mới của tiểu bang về kế hoạch khu vực. Cập nhật bổ sung đã được thêm vào để xem xét. Trong tương lai, nhóm làm việc sẽ họp trước ngày 12 tháng 7 để hoàn thiện tài liệu này để nhóm phê duyệt vào tháng 8, đảm bảo sự phù hợp với các sản phẩm chính như kế hoạch khu vực. Tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc hoặc thảo luận về đề xuất của Nhóm Chiến lược so với quan điểm hiện tại của chúng tôi. Tony trình bày các chiến lược bao trùm, trước đây chi tiết hơn nhưng giờ đã cô đọng. Các bước tiếp theo bao gồm tinh chỉnh các chiến lược này để đảm bảo từng danh mục được bao phủ đầy đủ và kết hợp phản hồi từ các phân nhóm ngày 25 tháng 3. Điều này sẽ dẫn đến một tài liệu gắn kết hơn cho việc phê duyệt cuối cùng của nhóm.

### **Linda DiMario**

Được rồi, hôm nay chúng ta không bỏ phiếu về tác phẩm hoặc ngôn ngữ cụ thể dứt khoát mà là một quá trình liên tục để đi đến ngôn ngữ cụ thể.

### **Jesse Ben-Ron**

Nếu bạn muốn tiếp tục quá trình cập nhật, ngôn ngữ được đề xuất đã được chia sẻ qua bảng tính Excel. Bạn có thể chọn phê duyệt ngôn ngữ này hoặc đề xuất các sàng lọc thêm. Tài liệu cuối cùng sẽ được phát triển và trình phê duyệt trước cuộc họp ngày 12 tháng 7. Trong phân nhóm có những người có mặt bao gồm các đại diện của Phòng Irvine/Câu lạc bộ Nam và Nữ của Central Coast, Quân đoàn Bảo tồn Quận Cam, Người bảo vệ Bờ biển, Phòng Thương mại Người Mỹ da đỏ, Cooperacion, Thrive và First 5.

### **Linda DiMario**

Mối quan tâm của tôi là bất chấp ý định tốt và sự thông minh của các thành viên ủy ban, những người hiểu biết nhiều hơn về quy trình quan liêu hơn tôi, tôi vẫn lo ngại công việc tập thể của chúng ta có thể được diễn giải khác đi trong tương lai. Mặc dù chúng tôi sẽ xem xét lại nhưng nó sẽ không giống với quy trình ban đầu của chúng tôi, điều này khiến tôi lo lắng.

### **Jesse Ben-Ron**

Tôi tin rằng mặc dù sẽ có những điều chỉnh và cải tiến nhưng tài liệu cuối cùng vẫn sẽ dựa trên phản hồi từ các chiến lược phân nhóm của chúng tôi. Nó sẽ không phải là một bản viết lại hoàn chỉnh; đúng hơn, nó sẽ được xây dựng dựa trên công việc chúng ta đã làm cùng nhau. Cuối cùng, các quyết định cần được đưa ra để đảm bảo tính mạch lạc, bắt chước những ý kiến khác nhau về các chi tiết cụ thể.

### **Luis Sarmiento**

Tôi đề nghị phê duyệt quy trình do nhóm công tác đề xuất. Tôi tin rằng công việc chúng tôi đã thực hiện khi xem xét 21 chiến lược và bảng tính kèm theo là có giá trị. Trọng tâm hiện nay là phát triển một khuôn khổ hướng dẫn để thống nhất các chiến lược này. Tôi mời bất cứ ai quan tâm tham gia nhóm làm việc. Cảm ơn.

### **Ish Herrera**

Cảm ơn. Vì vậy, kiến nghị của bạn được ghi nhận hợp lệ. Chúng ta sẽ quay sang Andrew và sau đó tôi sẽ mời một người thứ hai tham gia kiến nghị. Nhưng Andrew, chúng ta hãy đến với bạn trước.

### **Andrew Gonzalez**

Tôi lặp lại những lo ngại của Linda về quy trình của nhóm làm việc. Thật đáng lo ngại khi chỉ thấy một lần đề cập đến việc làm trong một tài liệu tập trung vào các cộng đồng kiên cường. Tôi đề nghị đặt mục này cho đến cuộc họp tiếp theo để thảo luận rộng rãi hơn về các chiến lược mới này và giải quyết các mối quan ngại của nhóm.

### **Ana Charco**

Tôi muốn kiến nghị thứ hai.

### **Ish Herrera**

Đã có một kiến nghị. Đề nghị này nhằm phê duyệt quy trình được đề xuất bởi nhóm làm việc phụ. Do tầm quan trọng của quyết định này và tác động tiềm ẩn đối với công việc của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiến hành bỏ phiếu điện tử thông qua nền tảng Google. Maria sẽ chia sẻ liên kết ngay. Cuộc bỏ phiếu đồng ý sẽ hướng dẫn nhân viên tiếp tục sàng lọc và hoàn thiện ngôn ngữ chiến lược để phê duyệt trong cuộc họp ngày 12 tháng 7 của chúng tôi. Phiếu không ủng hộ việc tiếp tục quy trình ban đầu bằng cách sử dụng ngôn ngữ tinh tế đã được trình bày.

### **Jesse Ben-Ron**

Ý tưởng rằng sự hợp tác sẽ tiến hành khi thấy phù hợp là không khôn ngoan vì nhóm nghiên cứu cần thời gian để phát triển một tài liệu quan trọng cho tiểu bang, như đã nêu trong gói chương trình nghị sự của bạn. Tài liệu này, có thể dài khoảng 100 trang, yêu cầu phân tích dựa trên các quyết định được đưa ra ngày hôm nay. Nếu chúng tôi chấp thuận quy trình được đề xuất từ nhóm làm việc, nhóm sẽ phải họp vào tuần tới để đảm bảo tài liệu đã sẵn sàng trước cuộc họp ngày 12 tháng 7 của chúng tôi. Trì hoãn quyết định này cho đến tháng 7 là không thực tế vì các quyết định quan trọng khác đã được lên lịch cho cuộc họp đó.

### **Ish Herrera**

Cuộc bình chọn sẽ được mở cho đến hết phiên hôm nay. Nếu cuộc bỏ phiếu kết thúc, chúng tôi sẽ mở rộng cuộc thăm dò để cho phép những người không thể tham dự hôm nay bỏ phiếu vào tuần tới.

### **Matt Horton**

Tôi là cố vấn cấp cao của Viện Milken. Hôm nay, chúng ta đang đi sâu vào cơ chế phát triển kinh tế ngoài các cuộc thảo luận ở cấp độ bề mặt. Tại Viện Milken, chúng tôi tiến hành các chỉ số như Chỉ số Thành phố Hoạt động Tốt nhất, đo lường hoạt động kinh tế được thúc đẩy bởi nền kinh tế dựa trên tri thức. Điều này phản ánh đầu tư của địa phương vào tăng trưởng ngành, tạo việc làm lương cao và thu hút nhân tài. Nhìn trên toàn quốc, chúng tôi xem xét các xu hướng về công nghệ, cơ sở hạ tầng và sự sẵn sàng của lực lượng lao động. Các thành phố lớn thành công tập trung vào việc giảm thiểu bất bình đẳng kinh tế thông qua đầu tư vào nhà ở, di chuyển và dịch vụ. Hộp công cụ kinh tế của chúng tôi bao gồm các ưu đãi về thuế, các chương trình lực lượng lao động như 'Sẵn sàng làm việc' của San Antonio, các vườn ươm doanh nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng và các sáng kiến dành riêng cho ngành. Quan hệ đối tác công-tư và các chiến lược kinh tế khu vực gắn kết là rất quan trọng. Ví dụ: Tập đoàn Đầu tư Chiến lược của New York tận dụng các ưu đãi thuế cho công nghệ sinh học, trong khi New Orleans sử dụng các công cụ tài chính để củng cố cơ sở hạ tầng và nhà ở giá rẻ sau cơn bão Katrina. Những mô hình này cung cấp những hiểu biết sâu sắc và bài học có thể cung cấp thông tin cho những nỗ lực lập kế hoạch và phát triển khu vực của chúng ta trong tương lai.

### **Linda DiMario**

New Orleans có một trong những khu cải tiến lâu đời nhất trong cả nước. Bạn đã khám phá rất cụ thể những công cụ nào có sẵn cho chúng ta ở bang California để có thể triển khai chưa?

### **Matt Horton**

Trong bối cảnh tín dụng thuế liên bang và các chính sách cấp tiểu bang, cuộc thảo luận hiện tại tập trung vào đề xuất giảm tín dụng thuế R&D trong ngân sách của thống đốc California. Trong lịch sử, các khoản tín dụng này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và tạo việc làm, đóng góp đáng kể vào GDP của bang.

### **Linda DiMario**

Tôi đang nói về sự bao phủ của các quận cải tiến, thường có trụ sở tại thành phố hoặc quận.

### **Matt Horton**

Chúng tôi đang thảo luận về các quận có cơ sở hạ tầng được nâng cao, xuất hiện lẻ tẻ nhưng chưa phải là một phần cấu trúc trong quản trị khu vực của chúng tôi. Cần phải quyết định ở cấp độ Sacramento hoặc khu vực về cách cơ cấu các quận này một cách hiệu quả. Trước đây, việc tái phát triển đã phân bổ khoảng 20% tiền tăng thuế cho nhà ở giá rẻ, điều này đặt ra câu hỏi về việc tái tạo thành phần cấu trúc này thay vì coi nó là tùy chọn.

### **Doug Magione**

Nói ngắn gọn, tại Quận Cam với 34 thành phố, việc có được một đường hướng thống nhất có thể là một thách thức. Ban Giám sát dường như nắm quyền giám sát. Đây có phải là ý bạn khi nói cần có sức mạnh hợp tác thống nhất hơn trong quản lý khu vực?

## **Matt Horton**

Vì vậy, cho dù đó là mô hình New York, InVEST Atlanta hay Pei DC, các đơn vị quản trị này đều có sứ mệnh rõ ràng là triển khai và triển khai các công cụ dựa trên các ưu tiên của khu vực. Các mô hình khu vực của chúng tôi hiện tập trung nhiều vào việc lập kế hoạch chiến lược hơn là triển khai và thực hiện. Để nhân rộng những mô hình thành công này, chúng ta cần mở rộng quản trị khu vực để tập trung mạnh mẽ hơn vào việc triển khai và triển khai phản ánh các ưu tiên khu vực của chúng ta.

## **Ish Herrera**

Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang mục chương trình nghị sự của Điều phối viên Nhà đầu tư Khu vực RFQ.

## **Jesse Ben-Ron**

Tôi muốn làm rõ rằng chúng tôi chưa chọn người. Thay vào đó, hãy nghĩ quá trình này giống như việc thành lập một đội bóng rổ nơi chúng ta kết hợp các kỹ năng với các vai trò. Mỗi đơn đăng ký sẽ được cộng tác xem xét một cách minh bạch, dựa trên nguyên tắc chấm điểm RFQ. Hạn chót nộp đơn là ngày 17 tháng 6, có gần một tháng để xem xét trước tháng Bảy. Nhân viên sẽ đề xuất năm ứng viên hàng đầu được nhóm theo bộ kỹ năng, nhưng người hợp tác có thể phê duyệt, sửa đổi hoặc bỏ phiếu cho những đề xuất này. Chúng tôi sẽ ưu tiên sự năng động của nhóm bổ sung trong giới hạn ngân sách. Cho đến khi chúng tôi xem xét đơn đăng ký, chúng tôi sẽ không biết các loại kỹ năng cụ thể như tiếp cận cộng đồng, viết văn bản cấp phép, v.v. Khi chúng tôi có đơn đăng ký, chúng tôi sẽ tiến hành các vòng bỏ phiếu cho đến khi chúng tôi hoàn tất việc lựa chọn năm người. Bất kỳ phản hồi hoặc đề xuất nào về quá trình này?

## **Toni Symonds**

Quá trình tổng thể có vẻ ổn nhưng chúng tôi lo ngại về việc đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu. Chúng tôi đề xuất đặt ra số điểm tối thiểu, có thể là 70 hoặc thậm chí 65, để tránh chọn ứng viên vì tuyệt vọng. Điều quan trọng, đặc biệt đối với các dự án ở khu vực không được đầu tư, là ứng viên phải chứng minh được kinh nghiệm liên quan. Chúng ta nên làm rõ rằng người nộp đơn phải đáp ứng ngưỡng tối thiểu này để được xem xét. Điều này đảm bảo chúng tôi không ảnh hưởng đến chất lượng hoặc bỏ sót những ứng viên đủ tiêu chuẩn hơn. Bạn có suy nghĩ gì về sự bổ sung này không?

## **Andrew Gonzalez**

Tôi sẽ đưa ra kiến nghị phê duyệt đề xuất của nhân viên.

## **Ish Herrera**

Tuyệt vời. Cảm ơn, Andrew. Có ý kiến. Tiếp tục Linda nào.

## **Toni Symonds**

Tôi muốn sửa đổi kiến nghị để bao gồm hai mục mà chúng tôi đã đưa vào cuộc trò chuyện.

## **Jesse Ben-Ron**

Chỉ cần làm rõ, những gì Linda đề cập phù hợp với ngôn ngữ hiện có trong RFQ nêu rõ rằng ứng viên phải đạt 70 điểm trở lên để được coi là đủ điều kiện. Tôi tin rằng điều quan trọng là phải nhấn mạnh điều này một cách rõ ràng trong quy trình của chúng tôi để đảm bảo chúng tôi không bỏ qua

những ứng viên đủ tiêu chuẩn hơn và duy trì tiêu chuẩn phù hợp với mục tiêu của chúng tôi, đặc biệt là đối với các dự án ở các khu vực không được đầu tư. Sự bổ sung này củng cố sự rõ ràng và công bằng trong quá trình lựa chọn của chúng tôi.

**Andrew Gonzalez**

Tốt rồi. Để làm cho nó rõ ràng hơn.

**Ish Herrera**

Chúng tôi có một chuyển động và thứ hai. Có sự phản đối nào không? Chuyển động mang theo.

Bây giờ chúng tôi sẽ chia sẻ kết quả cuộc thăm dò ý kiến cho mục 5 trong chương trình nghị sự. Dựa trên kết quả, trong đó 56,7% bỏ phiếu đồng ý và 43,3% bỏ phiếu không và không bỏ phiếu trắng. Chúng ta có nên đề ngỏ cuộc thăm dò ý kiến cho những người không có mặt hôm nay không?

**Jesse Ben-Ron**

Chúng tôi sẽ để nó mở.

**Linda DiMario**

Nếu cuộc thăm dò ủng hộ nhóm nhỏ làm việc theo quy trình mới được phê duyệt hơn là nhóm ban đầu, tôi muốn tình nguyện tham gia tiểu ban đó. Điều quan trọng là phải đảm bảo có sự đại diện của người lao động và doanh nghiệp nhỏ để phản ánh động lực chính của các hạng mục. Nếu không, sẽ có nguy cơ làm sai lệch quan điểm.

**Jesse Ben-Ron**

Tôi nghĩ chúng ta có thể nỗ lực đảm bảo rằng một đại diện cho từng nhóm

**Ish Herrera**

Cuộc họp tiếp theo của chúng tôi dự kiến vào ngày 12 tháng 7. Bạn đã nghe nói chúng tôi có một chương trình nghị sự đầy đủ. Đó sẽ là một cuộc gặp trực tiếp, sẽ có bữa trưa bắt đầu lúc 11:30 sáng. Và cuộc họp sẽ bắt đầu vào đúng 12 giờ trưa. Vui lòng theo dõi email từ Maria về công tác hậu cần cho cuộc họp đó và vui lòng lên kế hoạch có mặt ở đó từ 12 giờ đến 2 giờ chiều.